

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

Số: 8448 /UBND-CT

V/v đẩy mạnh hành động thực hiện
phong trào “Chống rác thải nhựa”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Các hội, hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Thủ tướng Chính phủ phát động và kêu gọi, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 về việc thực hiện phong trào Nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai đến nay đã đạt được những kết quả nhất định, phong trào có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp. Tiếp nối những kết quả đã đạt được và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào đi vào chiều sâu bằng các giải pháp cụ thể, khả thi, thiết thực; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai một số hoạt động, nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần trên địa bàn tỉnh và Công văn số 2791/UBND-CT ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa".

Đưa kết quả thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và "Nói không với túi ni lông sử dụng một lần" vào một trong các chỉ tiêu thi đua, đánh giá xếp loại cuối năm của tổ chức, đoàn thể, cá nhân. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai cho các đơn vị trực thuộc.

Các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường phản ánh các địa phương, tổ chức, cá nhân không có hành động tích cực, cụ thể tham gia bảo vệ môi trường; thiếu ý thức, trách nhiệm, thiếu quyết tâm trong tham gia các phong trào, hoạt động nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thực hiện, tạo điều kiện và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử dụng túi ni lông và vật dụng bằng nhựa sử dụng 01 lần trong sinh hoạt, hoạt động của cơ quan, đơn vị; cụ thể:

- Đầu tư trang cấp hệ thống lọc nước uống dùng chung và bố trí thùng rác có phân loại rác thải; chỉ dùng túi ni lông, vật dụng chứa đựng thân thiện môi trường phục vụ hoạt động, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị;

- Không sử dụng ly, cốc, ống hút bằng nhựa, túi ni lông, chai nước nhựa sử dụng một lần; không sử dụng các sản phẩm văn phòng như: túi clear, bìa kính, sticker đánh dấu

bằng ni lông,... chuyển qua sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; không sử dụng vật liệu ni lông để bao gói sản phẩm quà tặng, hoa trong hoạt động cơ quan;

- Không sử dụng pháo sáng trong các hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện; sử dụng màn hình chiếu làm phong nền hoặc sử dụng phong dùng nhiều lần (nếu cần thiết thì sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, không sử dụng phong nhựa heflix khó phân hủy);

- Không treo băng rôn, pano, backdrop, áp phích, quảng cáo, tuyên truyền bằng nhựa heflix; nếu cần thiết thì phải bảo đảm theo đúng quy định về địa điểm và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường; không treo và không cho phép treo băng rôn, pano tại hàng rào trụ sở, văn phòng làm việc;

- Các hội nghị, hội thảo, mời cơm do cơ quan tổ chức trong hoặc ngoài cơ quan, Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm như đối với sinh hoạt của cơ quan trong việc sử dụng các dịch vụ do các đơn vị cung cấp nếu vi phạm quy định này. Bộ phận quản lý tài chính quán triệt không thanh toán các khoản chi có liên quan đến tiêu dùng các sản phẩm ni lông, nhựa sử dụng 01 lần tại cơ quan, đơn vị.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai phong trào nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, tập trung thực hiện một số nội dung công việc sau:

- Hướng dẫn triển khai các giải pháp sử dụng vật liệu thay thế sản phẩm ni lông, nhựa sử dụng một lần, các vật liệu cấm, hạn chế sử dụng.

- Hoàn thiện phương án phân loại rác tại nguồn, hộ gia đình; chú ý giải pháp thu gom từ kết quả phân loại.

- Đề xuất điều chỉnh mức thu, đóng phí môi trường đảm bảo nguyên tắc: cá nhân, tổ chức có trách nhiệm đóng tiền xử lý môi trường tương ứng với lượng rác thải phát sinh; báo cáo UBND tỉnh đề xin ý kiến HĐND tỉnh.

- Nghiên cứu chế tài phù hợp để yêu cầu tổ chức cá nhân trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ làm phát sinh rác thải nhựa sử dụng một lần phải có trách nhiệm thu hồi.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục yêu cầu các trường học hướng dẫn các em học sinh không bao sách vở bằng ni lông, không thả bóng bay vào các lễ, ngày hội của nhà trường; không sử dụng chai nhựa đựng nước sử dụng 01 lần, có kế hoạch ưu tiên đầu tư máy lọc nước uống dùng chung tại nhà trường. Hướng dẫn các em học sinh vận động gia đình, người thân cùng tích cực hành động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.

Phát động phong trào kế hoạch nhỏ trong việc làm túi giấy để tặng cho các gia đình buôn bán nhỏ khó khăn, phục vụ sinh hoạt nhà trường.

Phát động thi đua, sáng kiến của học sinh để thay thế nhựa sử dụng một lần; nhân rộng áp dụng mô hình thu gom chất thải nhựa đã được thực hiện ở các trường; triển khai hiệu quả, nhân rộng mô hình thu gom chất thải nguy hại (pin) tại trường học.

5. Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y dược và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh có phương án, lộ trình cụ thể thay thế các loại bao bì bằng nhựa, ni lông đang được sử dụng để đựng thuốc, hồ sơ bệnh án,... bằng những vật liệu thân thiện môi trường theo yêu cầu của Bộ Y tế. Đề xuất phương án không xuất in phim âm bản nếu người bệnh không có nhu cầu.

Trong quá trình kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kết hợp vận động các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn giảm dần và tiến tới không sử dụng các loại bao gói, hộp, túi đựng bằng ni lông, nhựa sử dụng một lần. Phối hợp với các ngành liên quan thuộc Ban Chỉ đạo vệ

sinh an toàn thực phẩm, nghiên cứu trong năm 2020 triển khai cuộc vận động từ nhà hàng, quán ăn đến người dân mang theo vật dụng chứa, đựng sử dụng nhiều lần khi mua, bán thực phẩm, thức ăn, đồ uống.

6. Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc các siêu thị có kế hoạch triển khai để thực hiện cam kết đã ký về lộ trình cắt giảm việc sử dụng túi nilông khó phân hủy, đến ngày 31/12/2020 hoàn thành mục tiêu 100% các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi nilông khó phân hủy; tiếp tục tuyên truyền, vận động, đôn đốc các trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng tiện lợi, kinh doanh văn phòng phẩm, nhà sách,... sử dụng các bao bì thân thiện với môi trường thay thế túi nilông.

Trong năm 2020, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện rà soát, đánh giá tổng quan thị trường, thống kê doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nhựa, ni lông, các tiền chất sản xuất liên quan trên địa bàn và nghiên cứu kế hoạch, lộ trình, giải pháp cắt giảm, thay thế phù hợp trong giai đoạn 2020 - 2025. Nếu cần thiết, nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách trình HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chuyển đổi công nghệ, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thay thế thân thiện môi trường và chính sách hỗ trợ người dân thay đổi thói quen tiêu dùng.

Ban Chỉ đạo 389/TTH, Cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề để xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh túi nilông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, đảm bảo thị trường hoạt động lành mạnh, tập trung thực hiện trong năm 2020. Phối hợp với lực lượng chức năng an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ về việc thực hiện các chủ trương của tỉnh liên quan đến lộ trình nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần, công khai kết quả kiểm tra trên hệ thống thông tin của tỉnh, ngành; kịp thời biểu dương những cơ sở sản xuất, kinh doanh có chuyển biến tốt, biểu dương các mô hình tiêu biểu.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án nhân rộng mô hình sử dụng các sản phẩm hữu cơ để tạo bầu ươm cây giống lâm nghiệp thay cho túi nilông. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện các giải pháp thu gom túi nilông, sản phẩm nhựa dùng bao gói, chứa đựng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ sản xuất các sản phẩm thay thế nhựa, ni lông.

8. Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường xử lý vi phạm về quảng cáo theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh; kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép treo pano, áp phích quảng cáo, tuyên truyền. Đối với hoạt động cần tuyên truyền, quảng bá phải được xem xét cụ thể về vị trí, cách thức lắp đặt để đảm bảo mỹ quan và không sử dụng vật liệu nhựa sử dụng một lần trong quảng cáo, tuyên truyền.

Yêu cầu Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan không cho phép các doanh nghiệp thuê treo các bảng quảng cáo tại các cột đèn, cột điện không phù hợp quy hoạch và sử dụng vật liệu không thân thiện môi trường.

9. Sở Du lịch, Hiệp hội Khách sạn và Du lịch tỉnh tiếp tục vận động sử dụng các vật dụng thay thế vật dụng làm bằng nhựa, ni lông sử dụng một lần tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, nhà hàng; tổ chức đánh giá việc thực hiện gắn liền với việc xếp hạng chất lượng dịch vụ du lịch, lưu trú, nhà hàng.

Tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ về việc thực hiện các chủ trương của tỉnh liên quan đến lộ trình nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần, công khai kết quả kiểm tra trên hệ thống thông tin của tỉnh, ngành; kịp thời biểu dương những cơ sở du lịch, dịch vụ chuyển biến tốt, biểu dương các mô hình tiêu biểu.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế có phương án cụ thể tổ chức thực hiện tốt chủ trương không sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại các điểm thăm quan.

10. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương xây dựng dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh thực hiện mua sắm công xanh và thúc đẩy tinh thần kinh doanh xanh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019.

11. Tỉnh đoàn, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu phát triển phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường việc thông tin, vận động người dân, học sinh, sinh viên, đoàn viên tích cực nghiên cứu, tham gia Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên, Cuộc thi Sáng tạo Xanh Thừa Thiên Huế 2019; tiếp tục tổ chức các cuộc thi để đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, đổi mới, khởi nghiệp liên quan đến lĩnh vực môi trường.

12. Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế đề xuất phương án thu gom từ hộ gia đình rác thải nhựa, thủy tinh; chủ động phương án thu gom, xử lý rác thải nhựa để triển khai sớm phân loại rác tại nguồn trong năm 2020; sau khi đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý rác sẽ triển khai tái xử lý lượng rác thải nhựa đã được phân loại khi chôn lấp.

13. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

Tăng cường bố trí phương tiện thu gom rác, đảm bảo việc thu gom rác thải đúng quy định, không để phát tán túi ni lông, sản phẩm nhựa trên sông, suối, ao hồ thuộc ranh giới giữa các địa phương.

Xây dựng phương án cụ thể sử dụng các vật dụng thay thế túi ni lông, sản phẩm nhựa một lần tại các điểm thăm quan, du lịch do địa phương quản lý. Chỉ đạo UBND cấp xã, các Ban quản lý bãi tắm, khu du lịch dọc biển tăng cường ban hành quy định và tổ chức quản lý, kiểm soát cấm người dân, du khách mang thức ăn, túi ni lông, nhựa sử dụng một lần vào khu vực bãi tắm.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền thông qua tổ chức các hoạt động, sự kiện cộng đồng, các cuộc thi, sáng kiến, sáng tạo; có kế hoạch vận động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của tỉnh về rác thải nhựa.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ nêu trên. Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 2791/UBND-CT ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TVTU, TT HĐND, UB MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo TTH, Đài TRT, Cổng TTĐT;
- VP: CVP, PCVP và các CV;
- Lưu: VT, CT.

CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ